



ด่วนที่สุด

ที่ สพร ๒๕๖๘/๓๕๓

กวค. 18.1

3 ก.พ. 68

9.30 ๖

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๑๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้ขอให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สพร. พิจารณาแล้ว เห็นด้วยในหลักการและไม่มีข้อขัดข้องต่อสาระสำคัญโดยรวมของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ ทั้งนี้ สพร. มีข้อสังเกต และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. โครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และ เทคโนโลยี AI ควรจัดทำให้เป็นเทคโนโลยีเปิด (Opensource หรือ Open Standard) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลต่าง ๆ และสามารถเปิดเผยข้อมูลให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดด้านเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนในการพัฒนาระบบ และให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยพึงจะได้รับด้วย

๒. ชุดข้อมูลที่จะจัดทำขึ้น ควรคำนึงถึงระดับการแบ่งชั้นข้อมูล (Data Classification) และมีการบริหารจัดการโดยคำนึงถึง Data Sovereignty และ Data Localization

๓. การเสริมสร้าง...

๓. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI ในการฝึกอบรมโมเดลขนาดใหญ่ ตามรายละเอียดในข้อ ๓.๓.๒ นั้น เห็นควรกำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีส่วนร่วม ในการพัฒนาและขยายผลให้เกิดการบูรณาการชุดข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ และทักษะของบุคลากรของทั้งสองประเทศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางไอรดา เหลืองวิไล)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สำนักเลขานุการผู้อำนวยการ

มือถือ ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๔๙ (พีชัย), ๐๘ ๐๐๔๕ ๓๐๓๒ (ศรัณย์รัช)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สารบรรณกลาง saraban@dga.or.th